



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่) ส่วนอุทยานแห่งชาติ ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๗๑๗๓ E-mail: np๑๕cr@outlookl.com

ที่ ทส ๐๙๒๕.๕/๖๕๖

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศ

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน
ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (เชียงใหม่)

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่) ขอส่งสำเนาประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่) ฉบับลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมในตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย มาเพื่อทราบ สำหรับศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ เพื่อทราบและดำเนินการแจ้งประกาศในเว็บไซต์ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่) www.dnp15.com ต่อไป

(นายพุทธพจน์ คูประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕

สำเนา

ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่)

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมในตำแหน่งนักวิชาการแผนกที่ภาพถ่าย

ตามประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่) ฉบับลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการแผนกที่ภาพถ่าย เพื่อปฏิบัติงานประจำส่วนอุทยานแห่งชาติ ได้อนุมัติให้ส่วนอุทยานแห่งชาติ ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งนักวิชาการแผนกที่ภาพถ่าย จำนวน ๑ อัตรา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง สังกัดส่วนอุทยานแห่งชาติ โดยให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่) หรือทางไปรษณีย์ อีเล็กทรอนิกส์ research.nationalpark15@gmail.com ถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ในเวลาราชการ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. นั้น

บัดนี้ ได้พ้นกำหนดระยะเวลาของการยื่นใบสมัครแล้ว มีผู้มาแสดงความจำนงสมัครเข้ารับการประเมินฯ ในตำแหน่งนักวิชาการแผนกที่ภาพถ่าย จำนวน ๕ ราย จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการแผนกที่ภาพถ่าย กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

(ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในตำแหน่งนักวิชาการแผนกที่ภาพถ่าย เรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

(ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

วัน	เวลา	สถานที่
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	ห้องประชุม ๒ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่)

(ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่) จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่) www.dnp15.com และเพจส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่) <https://www.facebook.com/nationalpark15>

(ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ คือ ผู้สมัครต้องมาให้ทันตามกำหนดที่ประกาศ และจะเข้าห้องสอบเพื่อสอบภาคปฏิบัติและเข้ารับการสัมภาษณ์ต่อเมื่อกรรมการ หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบ เรียกชื่อให้เข้ารับการประเมิน โดยจะเรียงลำดับเลขประจำตัวสอบจากน้อยไปหามาก ผู้สมัครที่มาไม่ทันหรือไม่อยู่ในขณะที่เจ้าหน้าที่เรียกชื่อสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินไม่ว่ากรณีใดๆ และจะถือว่าเป็นผู้ขาดสอบ และเมื่อผู้สมัครถูกเรียกชื่อเข้าห้องสอบ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อและรับใบสมัครเข้ารับการประเมินจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงนาม) พุทธพจน์ คูประสิทธิ์

(นายพุทธพจน์ คูประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง นักวิชาการแผนกที่ภาพถ่าย ส่วนอุทยานแห่งชาติ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่)

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	วัน เวลา สถานที่สอบ
๐๑	นางสาววิศรา ดาราลัญจกร	วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่)
๐๒	นางสาวนรรรัตน์ จงพัฒน์	
๐๓	นางสาวแพรวพรรณ คำเจริญ	
๐๔	นางสาวธารทิพย์ อุ่ณาค	
๐๕	นายชานนท์ แดงประไพ	

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

- ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
- เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่ต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบ
- ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนไปในวันสอบ
- ผู้เข้าสอบที่ยื่นเอกสารสมัครสอบคัดเลือกไม่ครบให้ยื่นเอกสารก่อนการสอบ
- ผู้เข้าสอบที่ไปถึงสถานที่สอบภายหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบไปแล้ว ๑๕ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
- ให้ผู้เข้าสอบเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Laptop) พร้อมโปรแกรม Arc GIS หรืออื่นๆ
- หากไม่เข้าสอบคัดเลือกตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์